



ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ของสงขลาชายแดนไทย-กัมพูชา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ **มรธาธีร์ รักษาติเจริญ** รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาและจัดระเบียบเมืองใหม่ช่องสงขลา ครั้งที่ 1/2558 โดยได้มีการหารือแนวทางการดำเนินการ 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดระเบียบพื้นที่ ด้านการจัดระเบียบร้านค้า/ชุมชนและการมีส่วนร่วม ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ด้านการจัดเก็บรายได้และภาษี ด้านส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว และด้านการจรรยาบรรณและขนส่งทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาเมืองใหม่ช่องสงขลา เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน การคมนาคม และเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน และการท่องเที่ยวภาคอีสานตอนล่าง เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป...● **พล.ร.ท.รังสฤษดิ์ ลัดดาณกุล** ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 1 (ครชล.เขต 1) พร้อมด้วย **วีระ รัตนจินดา** ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการประมงทะเล ว่าที่ **ร.ท.สมศักดิ์ สุรัตน์มาลัย** และ **สรเมฆ ชโลวัฒนะ** ได้สนธิกำลังนำเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง และเรือตรวจประมงทะเล 610, 224 ทำการปิดล้อมน่านน้ำ หน้าอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ทำการจับกุมกลุ่มเรือประมงไทย กระทำประมงในน่านน้ำโดยผิดกฎหมาย ในพิกัด ละติจูด 11.48 ลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100.44 ลิปดา

ตะวันออก ท่างชายฝั่งออกไปประมาณ 55 ไมล์ทะเล จากการลาดตระเวนสามารถจับกุมเรือชนิด อวนล้อม จำนวน 5 ลำ ขณะกำลังทำการประมง ประกอบด้วย เรือไซควอร์รนา 79 เรือ ก.ดวงเจริญ 899 เรือ ก.ดวงเจริญ 119 4 เรือ วีระศิริ 11 และเรือวีระศิริ 21 พร้อมลูกเรือรวม 261 ราย ซึ่งทั้งหมดรวมกันฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.ที่ 24/2558 และฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประมงเรือ ห้ามใช้เครื่องมืออวนล้อมจับซึ่งมีขนาดช่องตาเล็กกว่า 2.5 เซนติเมตร และประกอบเรือยนต์ทำการประมงในเวลากลางคืน...● **พระพรหมเวที** เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร บอกว่า วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษชนิด "ราชวรมหาวิหาร" มีองค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นปูชนียสถานเก่าแก่สำคัญของชาติ ประกอบด้วย พระวิหาร 4 ทิศ มีพระวิหารคดระเบียงโดยรอบ พระวิหารด้านทิศเหนือ เป็นที่ประดิษฐานองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ พระพุทธรูปสำคัญ อัน **พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6** ได้ทรงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นไว้ และได้ทรงถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ไว้ว่า "พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทรา

เพลิงตะวัน